



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 10 ฉบับที่ 558 ประจำวันที่ 3 เมษายน 2566

ช่วงวันที่ 27-31 มีนาคม 2566

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.50% เป็น 1.75% ต่อปี โดยให้มีผลทันที
- ยอดการส่งออกสินค้าในเดือน ก.พ. 66 มีมูลค่า 22,376 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 4.7%YoY
- ยอดการนำเข้าสินค้าในเดือน ก.พ. 66 มีมูลค่า 23,489.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.1%YoY
- ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ก.พ. 66 อยู่ที่ระดับ 98.9 หดตัว 2.7%YoY, อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ระดับ 61.9%
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.16 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มี.ค. 66

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.50% เป็น 1.75% ต่อปี โดยให้มีผลทันที อนึ่ง กนง. ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนเป็นสำคัญ ในขณะที่การส่งออกสินค้าเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวจากที่หดตัวในช่วงก่อนหน้า และคาดว่าจะฟื้นตัวชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ แต่อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากแนวโน้มเงินเฟ้อและสถานการณ์ปัญหาสถาบันการเงินในประเทศเศรษฐกิจหลัก ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเริ่มกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงกลางปีนี้ แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังทรงตัวในระดับสูงและมีความเสี่ยงด้านสูงจากการส่งผ่านต้นทุนและแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า**ยอดการส่งออกสินค้าในเดือน ก.พ. 66 มีมูลค่า 22,376 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 4.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน** และลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 นับตั้งแต่เดือน ต.ค. 65 โดยมีสาเหตุหลักๆ มาจากการมีฐานที่สูงในปีก่อนหน้า และแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าชะลอตัว รวมถึงเงินเฟ้อสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้า ส่งผลทำให้ 2 เดือนแรกของปี 66 การส่งออกสินค้ามีมูลค่า 42,625.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 4.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่**ยอดการนำเข้าสินค้าในเดือน ก.พ. 66 มีมูลค่า 23,489.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.1% % เมื่อเทียบกับปีก่อน** ส่งผลทำให้การนำเข้าสินค้าในช่วง 2 เดือนแรกของปี 66 มีมูลค่า 48,388.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า**ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ก.พ. 66 อยู่ที่ระดับ 98.9 หดตัว 2.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน** และมี**อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ระดับ 61.9%** จากปัจจัยสำคัญ คือ อุปสงค์จากต่างประเทศที่อ่อนแอลง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจยังคงเปราะบาง โดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า เช่น สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคส่งออกของไทย โดยอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดในประเทศและที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวได้ดี ได้แก่ รถยนต์ 6.6% การกลั่นน้ำมัน 7.3% รถจักรยานยนต์ 28.0% รองเท้า 6.7% และกระเป๋า 34.7%

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.16 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มี.ค. 66 โดยเงินบาทอ่อนค่าลงช่วงต้นสัปดาห์ตามทิศทางเงินหยวน หลังตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือน ม.ค.-ก.พ. ของจีนออกมาต่ำกว่าที่คาด อย่างไรก็ตามเงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นตามภาพรวมตลาดหุ้นและสกุลเงินเอเชีย หลังจากดีลเข้าซื้อกิจการธนาคารซิลิคอน วัลเลย์ แบนก์ของธนาคารเฟิร์สต์ซิตีเซินส์ แบนก์ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับปัญหาในภาคธนาคารของสหรัฐฯ ลงบางส่วน ต่อจากนั้นเงินบาทได้เพิ่มช่วงบวกต่อเนื่องหลังผลการประชุม กนง. ซึ่งมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ไปที่ 1.75% พร้อมส่งสัญญาณว่าการปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติจะต้องดำเนินต่อไป นอกจากนี้เงินดอลลาร์ฯ ยังอ่อนค่าลง หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอกว่าที่ตลาดคาด



ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐฯ:** ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไปในเดือน ก.พ. 66 ติดตัวเพิ่มขึ้น 5.0%, ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. 66 ร่วงลงสู่ระดับ 62.0, ดัชนีราคาบ้านทั่วประเทศในสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. 66 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.8%YoY
- **ประเทศจีน:** กำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมของจีนในช่วงเดือน มี.ค.-ก.พ. 66 ปรับตัวลดลง 22.9%YoY, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สำหรับภาคธุรกิจนอกภาคการผลิตในเดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 58.2
- **ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 9.0%** เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่าดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไปในเดือน ก.พ. 66 ติดตัวเพิ่มขึ้น 5.0%, ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. 66 ร่วงลงสู่ระดับ 62.0 จากระดับ 67.0 ในเดือน ก.พ. 66, ผลสำรวจของเอสแอนด์พี คอร์โลจิก เคส ซิลเลอร์ เปิดเผยว่าดัชนีราคาบ้านทั่วประเทศในสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. 66 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบรายปี แต่ต่ำกว่าระดับ 5.6% ในเดือน ธ.ค. 65

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) รายงานว่ากำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมของจีนในช่วงเดือน มี.ค.-ก.พ. 66 ปรับตัวลดลง 22.9% เมื่อเทียบรายปี, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สำหรับภาคธุรกิจนอกภาคการผลิตในเดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 58.2 ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 54

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 9.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน พ.ค. 66 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ระดับ 75.67 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.4 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 9.0% เมื่อเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นหลังจากนักลงทุนคลายความวิตกเกี่ยวกับภาวะปั่นป่วนในภาคธนาคาร นอกจากนั้นตลาดน้ำมันยังคงได้รับปัจจัยบวกจากการที่อิรักสั่งระงับการส่งออกน้ำมันดิบราว 450,000 บาร์เรล/วันจากเคอร์ติสถานผ่านทางตุรกี หลังจากคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการยืนยันว่าการส่งออกน้ำมันดิบจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลอิรัก (โดยเคอร์ติสถานเป็นเขตปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอิรัก) กอปรกับสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) เปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ไต่ลดลง 7.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว และแตะระดับต่ำที่สุดในรอบ 2 ปี

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (3-7 เมษายน 2566)

- **ประเทศสหรัฐฯ:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน มี.ค., ดัชนีภาคการผลิตเดือน มี.ค., การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือน ก.พ., การเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือน ก.พ., ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน ก.พ., การจ้างงานภาคเอกชนเดือน มี.ค., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน ก.พ.
- **ประเทศจีน:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน มี.ค.
- **สหภาพยุโรป:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน มี.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.พ.
- **ประเทศญี่ปุ่น:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่น (ทั้งกัน) ประจำไตรมาสที่ 1/66, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน มี.ค.